



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๒ ข่าวดัง, ๒๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



**เด็กเด็กดี**  
ขนาดดี

‘ตะวันออกเฉียงเหนือ’  
ด้วยความที่เป็นลูกสาวคนโตที่คุณพ่อและคุณแม่ทั้งรักทั้งหวงเลยให้เรียนใกล้ตัวที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนจบชั้น ม.๓ พอเห็นว่าเริ่มที่จะดูแลตัวเองได้เลยปล่อยให้เข้ามาเรียนต่อกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (รัชดา) ก่อนจะสอบตรงเข้าเป็นเฟรชชี่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

นางเคยเป็นนักกีฬาตีลาศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ขึ้นโชว์ลีลาบวกรอยยิ้มและดวงตาคู่สวยบนเวทีการแข่งขัน และคว้าเหรียญมานับครั้งไม่ถ้วน ความน่ารักของคุณก็โดดเด่นเข้าตาโมเดลลิ่งเลยได้รับการทาบทามถ่ายงานโฆษณาสินค้าหลายประเภท อาทิ ครีมบำรุงผิว รองเท้านักเรียน และสารพัดของกิน

คุณก็บอกว่า “การรับงานถ่ายโฆษณาทำให้สนุกและรู้จักแบ่งเวลาทำงานและเวลาเรียน โดยมีแม่เป็นคนคอยดูแลคิวต่างๆ หารายได้จากการถ่ายโฆษณาแม่จะเก็บให้เธอแบบทุกบาททุกสตางค์ แม้จะอยู่ในวงการที่หาเงินมาง่ายแต่แม่ก็สอนให้รู้จักคำว่า “ประหยัด” และความ “เพียงพอ” ภูมิใจมากที่สอบเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงได้นั้นหมายถึงการก้าวเดินสู่เส้นทางบันเทิงอย่างมีเป้าหมาย โดยมีความฝันที่ท้าทายคือการทำละครเวที

แม้จะเกียจไม่ได้เพราะเป็นพวกเดียวกัน แต่มาตามขอเอาใจช่วยให้ฝันของนางเป็นจริง คิกคิก.

ถามได้กันเข้ามาว่าทำมัย ทำมัยช่วงนี้ “มาดามดีดี” เอ็นดูซะนี้เป็นพิเศษ  
แหม! ก็ไม่รู้สินะ สงสัยสัญชาตญาณความเป็นแม่พุ่งปรืด ยิ่งเมื่อเห็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักสดใส และอึดยาคัยเป็นกันเองมาล่อลวง ทำให้มาดามอดเผผลตัวที่จะเม้าท์มอยกับนาง จนต้องคืนชั้นแทนไม่ได้

เหมือนกับ “เด็กเตี๊ดเตี๊ด” อาทิตย์นี้ นางมีชื่อว่า ฑูดา สุวรรณปัญนะ หรือ คุณก็เพิ่งสลัดกระโปรงบานสวมยูนิฟอร์มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดงและการกำกับการแสดง

คุณก็เป็นคนขอนแก่นแดนอีสาน เป็นลูกสาวเจ้าของธุรกิจ BS เฟอร์นิเจอร์ของคุณพ่อ นคร และคุณแม่ จินตนา สุวรรณปัญนะ มีน้องชายคนเดียวชื่อ วณิช หรือ “น้องโฟร์” กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.ปี 2 สาขาการชายที่วิทยาลัยภาค